

## **Trong Thánh lễ dành cho các Lực lượng vũ trang ĐTC chia sẻ: Hãy can đảm làm chứng cho tình yêu của Chúa.**

Thanh Quảng sdb - Deborah Castellano Lubov

Trong bài giảng của Thánh lễ dành cho các Lực lượng vũ trang vào Chủ Nhật 9/2/2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao phó những nỗ lực của họ cho Chúa Kitô, và ngài nhắc nhở họ về việc hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện liên nỉ là nguồn sức mạnh cho các nhiệm vụ quan trọng của họ. Ngài ca ngợi các linh mục tuyên úy đã đồng hành với binh lính "Anh em ở giữa họ như sự hiện diện của Chúa Kitô."



**"Hãy can đảm làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa..."**

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh điều này tại Thánh lễ dành cho các Lực lượng vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên an ninh vào Chủ Nhật 9/2/2025, khi ĐTC chia sẻ về câu chuyện theo Phúc âm Thánh Gioan về hành động của Chúa Giêsu tại bờ Hồ Gennesaret. Đức Thánh Cha dùng bài Phúc âm và phân tích theo ba chiều kích: Người đã nhìn thấy, Người đã lên thuyền và Người đã ngồi xuống.

## **Niềm hy vọng do Chúa ban vẫn tồn tại khi mọi thứ dường như đã mất**

Đầu tiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu, với ánh mắt tinh tường, Chúa đã "nhìn thấy", ngay cả giữa đám đông, hai chiếc thuyền đang tiến đến gần bờ và sự thất vọng trên khuôn mặt của những người đánh cá, hiện đang giặt lưới trống sau một đêm lao nhọc vô ích. ĐTC nhấn mạnh rằng ánh mắt của Chúa Giêsu đầy lòng trắc ẩn đối với họ. Và ngài nói thêm rằng chúng ta không bao giờ được quên sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa dành cho chúng ta, như chúng ta thấy trong mối quan tâm của Chúa Giêsu ở đây.

Sau đó, Đức Thánh Cha yêu cầu Trưởng ban nghi lễ, Tổng giám mục Diego Ravelli, tiếp tục đọc bài giảng thay cho ngài, vì ngài hơi thở dốc. Trong vài ngày qua, Đức Thánh Cha dù đã đỡ chứng viêm phế quản, nhưng ngài vẫn tiếp tục các sinh hoạt và cuộc họp của ngài tại dinh thự Casa Santa Marta.

**Thứ hai, khi thấy họ nản lòng, Đức Thánh Cha đã nhớ lại cảnh Chúa Giêsu lên thuyền và yêu cầu Simon ra xa bờ một chút...** lên thuyền nghĩa là Chúa bước vào cuộc sống của Simon và chia sẻ những chán chường và vô vọng của ông.

**Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng.**

ĐTC lưu ý: "Chúa Giêsu không chỉ đứng nhìn mọi sự diễn ra như chúng ta thường làm, với những phàn nàn cay đắng. Thay vào đó, Ngài chủ động đến gần Simon, dành thời giờ cho ông giữa khoảnh khắc khó khăn đó và chọn lên thuyền cuộc đời ông, mà đêm đó ông đã đối diện với đầy rẫy thất bại".

**Thứ ba, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi Chúa Giêsu lên thuyền, Ngài ngồi xuống và giảng dạy.**

"Nhìn thoáng qua đôi mắt và trái tim của những người đánh cá với đầy thất vọng sau một đêm lao động luống công", ĐTC nhận xét, "Chúa Giêsu lên thuyền để công bố Tin Mừng, để mang ánh sáng đến cho đêm đen thất vọng, để nói về vẻ đẹp của Chúa ngay cả giữa những đấu tranh của cuộc sống, và để khẳng định lại rằng hy vọng vẫn tồn tại ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất".

**Phép lạ xảy ra**

"Khi Chúa bước vào con thuyền cuộc đời chúng ta sẽ mang đến cho chúng ta tin mừng về tình yêu của Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta, thì", Đức Thánh Cha nói,

"cuộc sống bắt đầu lại, hy vọng được tái sinh, lòng nhiệt thành phục hồi, và chúng ta có thể một lần nữa thả lưới xuống biển".

Đức Thánh Cha lưu ý thông điệp hy vọng này đồng hành với chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta cử hành Năm Thánh cho Lực lượng vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên an ninh.

Với tinh thần này, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả anh chị em quân binh vì sự phục vụ của họ, khi ngài chào đón các nhà chức trách, hiệp hội quân sự và học viện, cũng như các vị Bản quyền quân sự và tuyên úy hiện diện.

### **Dấu ấn của bạn là lòng dũng cảm**

"Tất cả các bạn", Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận, "đã được giao phó một sứ mệnh cao cả bao gồm nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và chính trị: bảo vệ quốc gia của các bạn, duy trì an ninh, bảo vệ tính hợp pháp và công lý."

"Để lên tàu", ngài tiếp tục, "bởi vì quân phục của các bạn, kỷ luật đã hình thành nên các bạn, lòng dũng cảm là dấu ấn của các bạn, lời thề mà các bạn đã tuyên thệ — tất cả những điều này nhắc nhở các bạn về tầm quan trọng không chỉ của việc nhìn thấy cái ác để báo cáo, mà còn của việc lên con thuyền bị bão đánh và làm việc để đảm bảo rằng con tàu không bị mắc cạn."

Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả các chiến binh "sự hiện diện của các bạn tại các thành phố và khu phố để duy trì luật pháp và trật tự, và việc các bạn đứng về phía những người không có khả năng tự vệ, nói lên một bài học cho tất cả chúng ta" để "dạy chúng ta rằng lòng tốt có thể chiến thắng mọi sự."

**Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô**

**Các Linh mục tuyên úy cùng mừng Năm Thánh với các Lực lượng vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên an ninh**



## **Các Linh mục tuyên úy**

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng khi thực hiện công việc tuyên úy, bao trùm toàn bộ cuộc sống của quan ngũ, anh em đồng hành cùng quân đoàn, "một sự hiện diện quan trọng giữa anh chị em mình".

Sự hiện diện của các tuyên úy không chỉ là ban phép lành cho quân nhân mà thay vào đó, ĐTC nói, "Anh em ở giữa anh chị em mình như sự hiện diện của Chúa Kitô, người mong muốn đồng hành cùng anh chị em, lắng nghe và đồng cảm với anh chị em, khuyến khích anh chị em luôn luôn bắt đầu lại và hỗ trợ anh chị em trong công tác phục vụ hàng ngày".

Anh em là nguồn hỗ trợ về mặt đạo đức và tinh thần, Đức Thánh Cha thừa nhận, "đồng hành với anh chị em mình trong mọi bước và giúp anh chị em mình thực hiện sứ mệnh của mình theo ánh sáng của Phúc âm và theo đuổi lợi ích chung".

## **Lòng biết ơn, sự cảnh giác và rủi ro cá nhân lớn**

"Chúng tôi biết ơn những gì các bạn đã và đang làm, đôi khi có những rủi ro cá nhân", Đức Thánh Cha Phanxicô khen ngợi, đồng thời "Cảm ơn tất cả vì khi lên những con thuyền bị bão đánh, các bạn đang bảo vệ chúng tôi và khuyến khích chúng tôi giữ vững lập trường".

Đồng thời, Đức Thánh Cha bảo họ đừng bao giờ quên mục đích phục vụ và mọi hoạt động của các bạn, đó là thúc đẩy sự sống, cứu sống, là những người bảo vệ sự sống.



*Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô mừng Năm Thánh của Lực lượng vũ trang...*

## **Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy cảnh giác.**

"Hãy cảnh giác với sự cám dỗ hiếu chiến. Hãy cảnh giác để không bị lừa bởi ảo tưởng về quyền lực và sức mạnh của vũ khí", ĐTC nói "Hãy cảnh giác để không bị đầu độc bởi tuyên truyền gieo rắc lòng hận thù, chia rẽ thế giới thành những người bạn cần được bảo vệ và những kẻ thù cần phải chiến đấu".

Thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô thành khoản "hãy là những chứng nhân can đảm cho tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng muốn tất cả chúng ta trở thành anh chị em" khi ngài khuyến khích, "cùng nhau, chúng ta hãy bắt tay vào làm việc của những người thợ của một kỷ nguyên mới cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ".



*Xem video đầy đủ về Thánh lễ kỷ niệm dành cho Lực lượng vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên an ninh: <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-02/pope-francis-at-angelus-9-february-2025.html>*